



บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2670 4444, 0 2670 4455 โทรสาร : 0 2280 0399
www.deves.co.th

THE DEVES INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
97, 99 Deves Insurance Building, Ratchadamnoen Klang Avenue,
Borwornnives, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel : 0 2670 4444, 0 2670 4455 Fax : 0 2280 0399
www.deves.co.th

ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537002478

การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ได้ตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับแรก บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีและพัฒนามาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถปกป้องและคุ้มครองความไว้วางใจของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย [รวมเรียกว่า "ประมวลผล"] ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ ฯลฯ ไว้ในความครอบครองของบริษัทฯ ก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ทั้งหมด ["พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"]

ดังนั้น เพื่อแจ้งและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์พร้อมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว <https://www.deves.co.th/th/about-us/privacy/> โปรดใช้เวลาในการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตัวเอง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว ท่านสามารถขอถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ dpo@deves.co.th ทุกรูปแบบ การที่ท่านเลือกที่จะถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในบางกรณีอาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับท่าน หรือต่อการให้บริการของบริษัทฯ ต่อท่าน หรือต่อการตอบสนองข้อร้องขออื่น ๆ ของท่านได้ เช่น บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ท่านได้

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำขอจากท่าน บริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และหากบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อจากท่าน บริษัทฯ ขอเรียนใช้โอกาสนี้แจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)